

<p>Sở Tư Pháp California BAN HÀNH PHÁP John D. Marsh, Giám Đốc</p> 	<h1>BẢN TIN THÔNG TIN</h1>	
<p>Chủ Đề: <b>Cảnh Báo về Các Mối Đe Dọa Đối Với Các Cộng Đồng Ả Rập và Hồi Giáo và Tình Trạng Sẵn Có của Các Nguồn Lực Hỗ Trợ từ Sở Tư Pháp để Chống Lại Tội Phạm Do Thù Hận</b></p>	<p>Số: 2023-DLE-10</p> <p>Ngày: 10/20/2023</p>	<p>Liên hệ để biết thông tin: Michael Newman Trợ Lý Cấp Cao của Tổng Chương Lý Phòng Thực Thi Quyền Dân Sự (213) 269-6280</p>

## NGƯỜI NHẬN: TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA CALIFORNIA

Sở Tư Pháp California, được thông báo bởi báo cáo công khai và các thông tin khác, đang cung cấp bản tin thông tin này để cảnh báo cơ quan hành pháp địa phương trên khắp California về khả năng xảy ra tình trạng bạo lực đối với các nơi thờ cúng của người Hồi Giáo, trường học Hồi Giáo và các trung tâm cộng đồng người Ả Rập, bảo tàng, di tích, doanh nghiệp và các địa điểm tụ tập khác. Cơ quan hành pháp địa phương phải đảm bảo rằng họ luôn sẵn sàng để giải quyết bất kỳ hành vi bạo lực nào nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Cộng Đồng Người Ả Rập và Hồi Giáo ở California cũng như trên toàn quốc và thế giới.

Sở Tư Pháp cũng nhắc nhở cơ quan thực thi pháp luật địa phương rằng họ cần phải sẵn sàng triển khai các nguồn lực của Sở Tư Pháp theo Nghị Định Thư Phản Ứng Nhanh về Tội Phạm Do Thù Hận của chúng tôi. Theo Nghị Định Thư này, Sở Tư Pháp có thể tăng cường các nguồn lực của cơ quan thực thi pháp luật địa phương để ứng phó với sự kiện gây hấn bằng cách cung cấp cho các cơ quan quyền tiếp cận đầy đủ với các nguồn lực của Sở Tư Pháp, bao gồm nguồn lực hỗ trợ thực thi pháp luật, pháp y, pháp lý và hỗ trợ gắn kết cộng đồng. Sự kiện gây hấn bao gồm bất kỳ sự cố nào sau đây:

1. Hành vi phạm tội thù ghét dẫn đến trường hợp tử vong, đặc biệt là ở các khu vực pháp lý có ít nguồn lực hỗ trợ hơn để giải quyết việc điều tra và truy tố một vụ giết người hoặc hành vi phạm tội thù ghét;
2. Hành vi đốt phá gây thiệt hại đáng kể;
3. Sử dụng chất nổ; và/hoặc
4. Sự cố gây thương vong hàng loạt.

Nghị Định Thư này không thay thế cho mối quan hệ hợp tác liên tục và tích cực của Sở với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương và liên bang trong việc điều tra và truy tố tội phạm, cho dù là tội phạm do thù hận hay các hình thức tội phạm khác hoặc dịch vụ dành cho nạn nhân. Ngoài ra, Sở Tư Pháp vẫn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ trong các trường hợp không cấu thành “sự kiện gây hấn”.

Nếu có thắc mắc về Bản Tin Thông Tin này, vui lòng liên hệ với Trợ Lý Cấp Cao của Tổng Chương Lý Michael Newman thuộc Phòng Thực Thi Quyền Dân Sự của Sở theo số (213) 269-6280.